

บทคัดย่อ

วิชา บธ. 851 : วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ชื่อเรื่อง	:	การศึกษาความเป็นไปได้โครงการ โรงงานย้อมผ้าฝ้ายธรรมชาติ
ผู้จัดทำ	:	นางสาวศศิธร สุธาทงธรรม
อาจารย์ที่ปรึกษา	:	อาจารย์สะอาด ใจแก้ว
หลักสูตร	:	หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
วันที่อนุมัติผลงาน	:	กุมภาพันธ์ 2548
จำนวนหน้า	:	111 หน้า

การศึกษาความเป็นไปได้โครงการ โรงงานย้อมผ้าฝ้ายธรรมชาติ ตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการที่ลงทุนในลักษณะห้างหุ้นส่วนจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 4,627,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็น 2 หุ้นส่วน จำนวน 3,627,000 บาท และมาจากการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 1,000,000 บาท โดยมีการศึกษาถึงความเหมาะสมของโครงการในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม ด้านการผลิต ด้านการจัดการ และด้านบัญชีและด้านการเงิน ศึกษาจากการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วารสารที่มีผู้ศึกษาไว้ รวมทั้งการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมายเพื่อทำให้ผ้าฝ้ายย้อมสีเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ค้าส่งและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายสามารถใช้เป็นทางเลือกได้ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผ้าฝ้ายย้อมสีเพื่อเป็นของที่ระลึกได้จากร้านค้าที่ขายสินค้าของที่ระลึกในเขตอำเภอดอยสะเก็ด เขตอำเภอสันกำแพง และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่และยังสามารถสร้างผลตอบแทนแก่เจ้าของโครงการคุ้มค้ำกับเงินที่ลงทุนไป ซึ่งจากการศึกษาพบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้รับการสนับสนุนให้เที่ยวภายในประเทศจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และประกอบกับการสนับสนุนการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จากรัฐบาล รวมทั้งโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มีผลทำให้โครงการ โรงงานย้อมผ้าฝ้ายธรรมชาติได้รับงานเพิ่มมากขึ้น

ผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจพบว่า การดำเนินโครงการเป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกในการทำงานแก่ประชาชนในท้องถิ่น ทำให้มีรายได้ที่แน่นอน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าแก่ผู้บริโภค ในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โครงการโรงงานย้อมผ้าฝ้ายธรรมชาติจะมีการวางแผนในการสร้างโรงงานเป็นอย่างดี ทำให้ไม่มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือภาวะใดๆ และยังสามารถพัฒนาฝีมือทางด้านแรงงานให้เป็นที่ยอมรับและต้องการของชุมชน ส่วนด้านการตลาด มีการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายธรรมชาติย้อมสีให้กับร้านขายส่งและให้กับร้านค้าที่จำหน่ายของที่ระลึก โดยผ้าฝ้ายที่ย้อมจากโครงการมีคุณภาพดีและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายตรงตามความต้องการและเป็นที่ยอมรับของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายธรรมชาติย้อมสี และสามารถสร้างผลตอบแทนในรูปของกำไรให้กับโครงการ

โครงการโรงงานย้อมผ้าฝ้ายธรรมชาติ มีโครงสร้างของโครงการไม่ซับซ้อน มีการจัดโครงสร้างตามหน้าที่ซึ่งแบ่งงานกันทำเฉพาะด้านตามความสามารถและความเหมาะสม ด้านการผลิต โครงการโรงงานย้อมผ้าฝ้ายธรรมชาติจะทำการผลิตโดยการรับย้อมตามปริมาณการสั่งผลิตของลูกค้าและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นผู้ว่าจ้างผลิต ซึ่งจากประเมินผลโครงการพบว่ามีระยะเวลาคืนทุน 5.36 ปี มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 1,005,657.75 บาท และมีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับ 14.63% โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ คือ คุณภาพในการย้อมสีให้ออกมามีสีที่สดใส และความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา

ข้อสรุปการศึกษาความเป็นไปได้โครงการโรงงานย้อมผ้าฝ้ายธรรมชาติ คือ จากการศึกษาในด้านต่างๆ ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน พบว่าความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการนี้มีสูง เนื่องจากสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาที่โครงการกำหนด มีมูลค่าเงินปัจจุบันเป็นบวก และมีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการสูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจึงสมควรที่จะลงทุนในโครงการนี้